

Số: 68 /NQ-HĐND

Mường Khương, ngày 16 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương khóa XVIII

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ TƯ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ kết quả Kỳ họp tư ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương khóa XVIII đã hoàn thành chương trình Kỳ họp thứ tư với nội dung được xem xét, quyết định như sau:

Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Hội đồng nhân dân huyện Mường Khương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự chủ động, quyết tâm cao các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng chủ động sáng tạo triển khai nhiệm vụ năm 2021, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra như: Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt cả năm 61.500 triệu đồng bằng 119%KH, 100% so với NQĐH, 98,31% so với cùng kỳ; một số chỉ tiêu đạt cao so với năm 2020 như: tỷ lệ trồng chè mới đạt $579/350 = 164,5\%$ KH, 05 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh 3 sao trở lên (*Tinh dầu quýt, Siro quýt Mường Khương - HTX cộng đồng Mường Khương; Thịt lợn bản, ruốc lợn bản, Khâu nhục Mường Khương - HTX Sơn Hòa*), đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm, giải ngân vốn đạt 86,97%KH. Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đạt thấp (8/18 tiêu chí đạt 44,4% KH, xã Nậm Cháy không hoàn thành xã đạt Nông thôn mới năm 2021); trồng rừng đạt kết quả thấp (553ha bằng 85%KH); Tiêu thụ sản phẩm chuối gặp nhiều khó khăn; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 29,55 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn huyện còn hạn chế, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn XDCB còn chậm.

Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành của địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát tình hình thực tế đảm bảo mục tiêu kép: Đưa ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, chủ động các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội vừa kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm, ổn định sản xuất.

Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp: Hội đồng nhân dân huyện thống nhất đối với nội dung trong báo cáo hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự. Năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã thực hiện tốt việc kiểm sát và việc tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội phạm, với tỷ lệ giải quyết đạt 100%; chú trọng công tác kiểm sát điều tra. Công tác xét xử, giải quyết các vụ việc và thi hành án hình sự của ngành Tòa án nhân dân được quan tâm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, tỷ lệ giải quyết chung đạt 86,2%. Công tác thi hành án dân sự cơ bản được các đơn vị thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, thực hiện tốt công tác phân loại án, tăng cường áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các vụ việc kéo dài.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số hạn chế đó là: Tình hình vi phạm, tội phạm và vi phạm pháp luật ở một số vụ, việc còn tăng so với cùng kỳ năm 2020; tiến độ thi hành một số vụ việc có điều kiện thi hành còn chậm,...

Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các cơ quan tư pháp trong thời gian tới tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót trong quá trình xét xử, giải quyết các vụ việc; nâng cao chất lượng, thời hạn công tác xét xử các loại án. Tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp để có các kiến nghị, kháng nghị đúng và phù hợp với quy định của pháp luật; tăng cường công tác phối hợp liên ngành tập trung thi hành án đối với các vụ việc thi hành án phức tạp, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước.

1. Hội đồng nhân dân huyện xem xét các báo cáo tổng hợp kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện, các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2021. Thống nhất nội dung báo cáo kết quả thẩm tra đối với báo cáo tiếp thu giải quyết ý kiến kiến nghị của các Ban Hội đồng nhân dân huyện. Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban đơn vị liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm một số ý kiến, kiến nghị báo cáo đã nêu, có lộ trình thời gian giải quyết dứt điểm các ý kiến còn tồn đọng, nhất là những ý kiến, kiến nghị kéo dài.

2. Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận các nội dung giải trình, trả lời trực tiếp; ý kiến phát biểu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành liên quan triển khai thực hiện những nội dung đã giải trình, đảm bảo thực hiện các cam kết, giải pháp

khắc phục kịp thời những hạn chế đáp ứng nguyện vọng chính đáng và sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân.

3. Về bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026: 81,3% đại biểu HĐND huyện nhất trí bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện thuộc lĩnh vực Thanh tra huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đăng Kiều- Chánh Thanh tra huyện. Kết quả bầu đạt 78,8% số phiếu trên tổng số đại biểu HĐND huyện.

4. Hội đồng nhân dân huyện đã thống nhất thông qua 07 nghị quyết gồm: (1). Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và giao dự toán ngân sách huyện năm 2022; (2). Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022; (3). Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án khởi công mới huyện Mường Khương; (4). Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND với UBND huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp; (5). Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022; (6). Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; (7). Nghị quyết kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

3. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các Tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp giám sát và động viên mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII kỳ họp thứ tư thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- TT.HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị và đoàn thể huyện;
- TT: HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- VP: HU, HĐND-UBND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Các chuyên viên;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH



Giàng Quốc Hưng